

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลสำหรับโปรแกรมการโฆษณาตามความสนใจของ Acer

โดยประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล”) Acer Inc.

“ประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล”) Acer Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Acer”, “เรา” หรือ

“ทางเรา”) ที่มีสำนักงานจดทะเบียนที่ 8F, No. 88, Section 1, Xintai 5th Road, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อาจดำเนินการโดยโปรแกรม Acer

ดำเนินการโดยโปรแกรม Acer บางโปรแกรมเมื่อคุณเลือกการโฆษณาตามความสนใจในอุปกรณ์ Windows ของคุณ

บางโปรแกรมเมื่อคุณเลือกการโฆษณาตามความสนใจในอุปกรณ์ Windows ของคุณ

โปรแกรมดังกล่าวอาจรวมถึงโปรแกรมต่อไปนี้: Get Norton, Get Alexa

1. การเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณเปิดใช้งาน ID โฆษณา Windows ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ของคุณเป็นครั้งแรกหรือผ่านการตั้งค่า

ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ของคุณเป็นครั้งแรกหรือผ่านการตั้งค่า Windows คุณยินยอมให้ Acer

คุณยินยอมให้ Acer ให้คำแนะนำที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ Acer หรือบุคคลภายนอก

Acer หรือบุคคลภายนอก

คำแนะนำที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อมูลการใช้งานที่ประมวลผลบนอุปกรณ์ของคุณในเครื่องโดยไม่มี การส่ง

บนอุปกรณ์ของคุณในเครื่องโดยไม่มี การส่งหรือจัดเก็บใน Cloud หรือที่อื่นใดนอกอุปกรณ์ของคุณ

หรือที่อื่นใดนอกอุปกรณ์ของคุณ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวก็เพื่อให้คำแนะนำที่สัมพันธ์กับคุณมากกว่า
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวก็เพื่อให้คำแนะนำที่สัมพันธ์กับคุณมากกว่า
ว่า ในขณะที่เดียวกันก็ลดคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับคุณน้อยกว่า ซึ่งจะเป็นการช่วยปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ของคุณ
ซึ่งจะเป็นการช่วยปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลการใช้งานที่เราเก็บรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ผ่านบันทึกประวัติและกิจกรรมของระบบปฏิบัติการ
กิจกรรมของระบบปฏิบัติการ เบราวเซอร์และการใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชันที่ติดตั้งและใช้งานบนอุปกรณ์ตลอดจนเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมจากอุปกรณ์ของคุณ
ที่คุณเข้าชมจากอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมบนอุปกรณ์ของคุณจะไม่ถูกแบ่งปันหรือเปิดเผยกับหุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกใดๆ
บุคคลภายนอกใดๆ เว้นแต่จะได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ
เว้นแต่จะได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

คุณสามารถเลือกไม่รับการโฆษณาตามความสนใจได้ตลอดเวลาโดยการปิดตัวเลือก ID โฆษณาที่ Windows การตั้งค่า >

โฆษณาที่ Windows การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว หากคุณเลือกไม่รับ Acer

จะหยุดให้คำแนะนำที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวตามข้อมูลการใช้งานของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังคงได้รับคำแนะนำทั่วไปต่อไป
อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังคงได้รับคำแนะนำทั่วไปต่อไป ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับคุณน้อยกว่า
ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับคุณน้อยกว่า

2. สิทธิของผู้ใช้

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้ตลอดเวลา

ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับข้อมูลว่ามีข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับคุณอยู่ในแฟ้มของ Acer หรือไม่

หรือไม่ คุณสามารถขอทราบเนื้อหาและแหล่งข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องหรือขอแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลดังกล่าวได้

ตรวจสอบความถูกต้องหรือขอแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลดังกล่าวได้

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกด้วย

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราที่:

กรุณาติดต่อเราที่: privacy_officer@acer.com เพื่อให้เราสามารถมอบบริการที่รวดเร็วให้กับคุณได้

เพื่อให้เราสามารถมอบบริการที่รวดเร็วให้กับคุณได้ กรุณาส่งคำถามใดๆ เป็นภาษาอังกฤษหากสามารถทำได้

เป็นภาษาอังกฤษหากสามารถทำได้ และโปรดแจ้งประเทศที่คุณใช้ติดต่อเรา ตลอดจนคำอธิบายย่อและรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตลอดจนคำอธิบายย่อและรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ (ถ้ามี)